

กฤตีกาณ

เปิดโปงธุรกิจค่าน้ำมันเถื่อน
กำไรหนุนโจไรได้

จังหวัดชายแดนใต้ - ศอ.บต.

เรียกร้องให้จับกุม กวาดล้างขบวนการค่าน้ำมันเถื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นการด่วน โดยให้เหตุผลว่าการค่าน้ำมันเถื่อนสร้างความเสียหายทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ทำให้รัฐสูญเสียภาษีวันละ 21 ล้านบาท และเงินกำไรจากการค่าน้ำมันเถื่อนยังถูกส่งให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนใช้ในการก่อการร้าย

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เผยว่าการค่าน้ำมันเถื่อนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้น เนื่องจากขบวนการค่าน้ำมันเถื่อน มีความสัมพันธ์กับขบวนการแบ่งแยกดินแดน และเงินกำไรจากการค่าน้ำมันเถื่อนจะถูกส่งให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เพื่อใช้ในการก่อความไม่สงบ เช่น การวางระเบิด การฆ่ารายวัน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน มี.ค. 45 เป็นต้นมา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้จับกุมผู้ต้องหา 70 ราย ยานพาหนะกว่า 40 คัน และน้ำมันของกลางจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา สามารถจับกุมเรือประมงดัดแปลง 13 ลำ ลำเลียงจากประเทศเพื่อนบ้านในแม่น้ำสุโขทัย-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยสามารถจับผู้ต้องหา 20 คน รถ 6 ล้อบรรทุกน้ำมัน ที่รออยู่ชายฝั่ง 1 คัน และยึดน้ำมันจำนวนมาก โดย

เรือบางลำใช้เอกสารปลอมที่ประมูลได้จากศุลกากรกับใบแสดงใบเสร็จเสียภาษีปลอม

ผอ.กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ขบวนการค่าน้ำมันเถื่อนในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นขบวนการที่มีการเชื่อมโยง มีทั้งนักการเมือง ผู้นำท้องถิ่นร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล นำเข้าน้ำมันเถื่อน ซึ่งเป็นน้ำมันเบนซินส่วนใหญ่ ส่งจำหน่ายทั่วประเทศ ภาคกลางบางส่วน ที่ผ่านมากการจับกุมยังไม่ได้ผล เพราะเมื่อจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ได้ แนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะตอบโต้เจ้าหน้าที่ด้วยการก่อการวินาศกรรมต่างๆ หรือฆ่าชาวบ้านเป็นการตอบโต้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หยุดการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในการจับกุม ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้สำเร็จ / เติลนิวัสถ์ออนไลน์ 29 ส.ค. 54

สสจ.ตรัง ห่วงพี่น้องไทยมุสลิมก่อนไปพิธีฮัจญ์

ตรัง - นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ผู้ที่จะไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ควรดูแลสุขภาพให้มีความพร้อมและได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทั้งการเตรียมเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ตลอดจนการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ ขณะที่พำนักอยู่กรุงเมกกะและหลังจากการแสวงบุญแล้ว รวมทั้งเฝ้าระวัง

อาการอันพึงประสงค์หลังได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

โดยทางกรมควบคุมโรคติดต่อจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2 ชนิดได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคกาฬหลังแอ่น ชนิด A ,C ,Y ,W 135 และ วัคซีนโรคไข้วัดใหญ่ ตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนด เนื่องจากผู้ประกอบการพิธีฮัจญ์มาจากหลายเชื้อชาติ จึงมีโอกาที่จะแพร่ระบาดได้ง่าย พร้อมทั้งได้แจกเวชภัณฑ์การดูแลสุขภาพ เอกสารแผ่นพับแก่ผู้แสวงบุญทุกคน ขณะพำนักอยู่ที่กรุงเมกกะอีกด้วย

นพ.วิฑูรย์กล่าวอีกว่า ก่อนออกเดินทาง ให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดตรังดูแลสุขภาพให้พร้อมและเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจเป็นพิเศษ โดยคนที่ป่วยเป็นหวัดขอให้รีบพบแพทย์ ก่อนการเดินทาง เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจควรระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่าคนทั่วไป ขณะที่ลูกหลานก็ควรดูแลสุขภาพของผู้ที่จะเดินทางด้วยว่าร่างกายพร้อมหรือไม่ก่อนออกเดินทาง / ข่าวสด 1 ส.ค. 54

ม.อ.-จุฬาฯ จัดประชุม
วิทยาศาสตร์ฮาลาลหวังเป็น
ศูนย์กลางอาหารฮาลาล
ระดับโลก

สงขลา - ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดประชุม

วิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ และงานสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาล สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภายในงานมีการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักอุตสาหกรรม นักธุรกิจฮาลาลจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมลงนาม (MOU) ระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลจากประเทศต่างๆ การประชุมนักวิทยาศาสตร์กลางและขนาดย่อมชายแดนใต้ และกิจกรรมการตลาดภิวัตน์ (Business Matching) รวมทั้งการแสดงสินค้าฮาลาลจากภาคเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนบางส่วนจากประเทศสมาชิก IMT-GT อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่า จากความสำเร็จและเสียงตอบรับของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ และงานสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1-3 ที่จัดขึ้นด้านชายฝั่งอันดามัน ทำให้คณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 เพื่อให้ทั้งสองงานเป็นสัญลักษณ์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ตลอดจนอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ ทั้งเห็นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีความพร้อมที่จะก้าว

ขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านอาหารฮาลาล ทั้งของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอาเซียน และเอเชีย / ข่าวสด 1 ส.ค. 54

■ เครือข่าย ปชช. วอนรัฐบาล ใหม่ ทบทวนโครงการ

นครศรีธรรมราช - นายสมบูรณ์ คำแหง คณะทำงานเครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนา จ.สตูล เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ว่าการประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาชนฯ 14 จังหวัดภาคใต้และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทย เข้ามาบริหารประเทศโดยที่ประชุมเห็นว่า ในภาพรวมเครือข่ายประชาชนไม่ปฏิเสธรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทย หากรัฐบาลมีนโยบายดี พวกตนพร้อมที่จะสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม ทราบว่าทางรัฐบาลชุดใหม่จะมีการแถลงต่อสภาเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาคใต้โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะลงมาในภาคใต้ อันอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ วิถีชีวิตชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดยจะสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงถลุงเหล็ก นิคมอุตสาหกรรม โครงการแลนด์บริดจ์ สตูล-สงขลา รวมทั้งโครงการอื่นๆ จึงขอฝากรัฐบาลชุดใหม่ ช่วยทบทวนหลายโครงการที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติของภาคใต้

สำหรับการพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่ เช่น การพัฒนาทางด้านการเกษตร ประมง

ท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่ไม่กระทบทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของภาคใต้ โดยเมื่อระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. ที่ผ่านมา เครือข่ายประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้รวมทั้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสาคร ใต้นัดรวมพลกันที่จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ให้รัฐบาลชุดใหม่เห็นว่าภาคใต้ไม่ต้องการการพัฒนาที่อาจทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากรัฐบาลยังตั้งต้น ก็จะกำหนดท่าที่เคลื่อนไหวต่อไป / ไทยรัฐ 9 ส.ค. 54

■ อัยการสตูล ร้องผู้ปกครอง ควรใกล้ชิดเด็กและเยาวชน

สตูล - นายสันต์ รจนากิจ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.สตูล เผยถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนจ.สตูลน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กเกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นปัญหาของสังคมหลายคดี และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น คดีฆ่าผู้อื่นหรือพยายามฆ่า คดีอาวุธปืนเครื่องกระสุน โดยสถิติในปี 53 มีคดีรวม 80 คดี เฉพาะในปี 54 ครั้งปีแรกมีคดีกว่า 40 คดี ส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 12-16 ปี มีทั้งในและนอกสถานศึกษา พื้นที่ก่อเหตุส่วนใหญ่คืออำเภอเมือง การก่อเหตุแต่ละครั้งจะใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ที่เรียกว่าปืนปากกาหรือฉับไผ่ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงอยากให้ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ควรปล่อยปละละเลยให้เด็กออกจากบ้านในยามค่ำคืน

นายวรวิทย์ จิรายุกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สตูล เผยเด็กหรือเยาวชนที่ก่อคดี

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย เช่น พิษกระท่อม หรือยาแก้ไอ การแก้ไขปัญหานี้เด็ก เยาวชนที่ถูกต้องยั้งยั้งนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งคนในชุมชน คนในครอบครัว และผู้นำชุมชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีกำลังไม่มากที่จะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยเรื่องนี้ทั้งหมด จึงขอความร่วมมือช่วยดูแลด้วย / เดลินิวส์ 21 ก.ค. 54

■ คลังยะลาโอน ปชช. นำเงินเหรียญออกมาใช้

ยะลา - นายเชลิต เพชรจ่าน คลังจังหวัดยะลา เผยสถานการณ์ขาดแคลนเงินเหรียญชนิดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา กล่าวว่า ขณะนี้คลัง จ.ยะลาไม่มีเงินเหรียญ เนื่องจากเบิกได้ไม่พอกับความต้องการของประชาชน โดยที่ผ่านมาได้รับแลกเปลี่ยนแค่ 1 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งทางคลัง จ.สงขลาเป็นหน่วยงานแม่ของ จ.ยะลา ก็ได้รับแลกเปลี่ยนน้อยเช่นกัน และยังต้องนำแจกจ่ายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดได้แก้ปัญหาด้วยการเฉลี่ยจำนวนเหรียญให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เหรียญตามความต้องการ จนเหรียญทุกชนิดถูกเบิกมาหมด ตั้งแต่เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะได้รับเหรียญล็อตใหม่ช่วงต้นเดือน ก.ย. จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เก็บเหรียญไว้จำนวนมากช่วยนำเหรียญออกมาใช้หมุนเวียน และแลกเปลี่ยนกับสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเงินเหรียญในช่วงนี้ / เดลินิวส์ 5 ส.ค. 54

■ ครู-นร.แต่งชุดดำ“ขับไล่” ผอ. ร. ร. อ.นุบาลยะลา ชี้บริหารการศึกษาต่ำ

ยะลา - เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลยะลา เขตเทศบาลเมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียน และเด็กนักเรียนอนุบาลยะลา กว่า 1,000 คน รวมตัวกันแต่งกายชุดดำ หยุดการเรียนการสอน เพื่อชุมนุมประท้วงขับไล่นางสมบุรณ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา โดยอ้างว่าบริหารงานไม่ดี ทำให้โรงเรียนถอยหลัง คุณภาพการศึกษาตกต่ำ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายต่อหลายรางวัล โดยมี อ.ลัญจนา อาแข็งมาแม ครูโรงเรียนอนุบาลยะลาเป็นแกนนำในการประท้วงครั้งนี้

ด้าน นายदनุพล อ้นพวงรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการเขตการศึกษาเขตพื้นที่ประถมศึกษายะลา เขต 1 เปิดเผยว่า หลังจากการประท้วงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนได้เรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากราชการนั้น โดยได้ให้ผู้อำนวยการดังกล่าว ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นการชั่วคราว / ASTV ออนไลน์ 23 ส.ค. 54

■ ผวจ.ภูเก็ต อหุ昧ติกล้องวงจรปิดแก่เรือนจำ

ภูเก็ต - นายตรี อัครเดชา ผวจ.ภูเก็ต กล่าวในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 8 ปี 2554 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่า จ.ภูเก็ต ได้อนุมัติกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้กับเรือนจำกลาง จ.ภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 12 จุด ทั้งกำแพงเรือนจำ และบริเวณที่ควบคุมผู้ต้องขังและคดีอุกฉกรรจ์ เพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด เพราะที่ผ่านมามีข่าวการลักลอบโยนสิ่งของดังกล่าวเข้าไปในเรือนจำอย่างต่อเนื่อง

นายระพีพันธ์ นิษานนท์ ผบ.ช.เรือนจำภูเก็ต กล่าวว่าจะประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมาเรือนจำสามารถรวบรวมโทรศัพท์ที่โยนเข้ามาจากนอกกำแพงได้จำนวนเฉลี่ยครั้งละ 3-10 เครื่อง แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดก็มีจำนวนที่ลดน้อยลง เหลือเพียงแค่ 1-2 เครื่อง โดยส่วนใหญ่หากจับไม่ได้ผู้ต้องขังก็จะนำโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะปกติทางเรือนจำก็มีโทรศัพท์ให้บริการอยู่บ้างแล้ว

สำหรับงบประมาณที่ทางจังหวัดอนุมัติให้เรือนจำเป็นจำนวน 96,000 บาท เพื่อไปใช้ในการติดตั้ง CCTV จำนวน 12 จุด นั้นเบื้องต้นกำหนดไว้บริเวณกำแพงด้านในกับด้านนอก บริเวณเรือนนอนหรือที่คุมขังผู้ต้องหา เชื่อว่า จะสามารถลดปัญหาการนำเข้าสิ่งของที่ไม่ถูกต้องได้ระดับหนึ่ง / เนชั่นออนไลน์ 30 ส.ค. 54 (5)